



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ไว้แล้ว นั้น บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรที่ได้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนครบถ้วนและได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตาม วัน เวลา ที่กำหนด ซึ่งได้รับเลขประจำตัวสอบแล้วถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จะตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบสมัครและเอกสารที่ผู้สมัครได้ยื่น และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครเท่านั้น กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครหรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ตั้งแต่ต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามลำดับคะแนน ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ และทางเว็บไซต์ www.nongyasai-sao.go.th

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศักดิ์ดา พงษ์วิริยะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
แบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวสายฝน ขวัญยาใจ	

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างมารายงานตัว
เพื่อสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี ถ้าไม่มาตามกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิในการสอบครั้งนี้